



การสาธิตวิธีการเก็บกล่องนมที่ถูกต้องก่อนนำไปรีไซเคิลเป็นลังค้ายาว

ศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร

ชวนคนไทยทำดี... มอบกล่องนมเหลือใช้ รีไซเคิลทำลังค้ายาวส่งต่อผู้ประสบภัย

เดินทางสานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการต่ออีก 3 ปี สำหรับโครงการลังค้ายาวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โครงการดีๆ ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่มีภารกิจในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ ด้วยการส่งมอบแผ่นลังค้ายาวที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่คนไทยช่วยกันบริจาคผ่านโครงการ ไปยังพื้นที่ประสบภัยและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศ



ฟรีเซเตอร์คนดังร่วมมอบลังค้ายาวให้กับผู้ประสบภัย

ศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กล่าวว่า จนถึง ณ ปัจจุบันมูลนิธิสามารถเข้าพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่า 17 จังหวัด และจะยังคงทยอยส่งมอบความช่วยเหลือในรูปแบบของแผ่นลังค้ายาวให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่ได้จากการบริจาคไม่เพียงพอต่อการผลิตแผ่นลังค้ายาว ดังนั้นเพื่อการผลิตแผ่นลังค้ายาวให้เพียงพอต่อความต้องการ เราจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่ออีก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556-มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจของ

ทุกคน เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน

ด้าน น.ส.ฐาปนี จันทร์หอม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 จนถึงเดือนเมษายน 2556 มียอดการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อมาผลิตเป็นแผ่นลังค้ายาวจำนวนกว่า 55 ล้านกล่อง สามารถนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นลังค้ายาวประมาณ 27,750 แผ่น "ทำดีแบบ D.I.Y." เพื่อสื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า การทำความดีไม่ใช่เรื่องยาก แค่นำกล่องเครื่องดื่มมาพับเก็บรวบรวม และส่งให้กับโครงการเพื่อนำมารีไซเคิลผลิตเป็น "แผ่นลังค้ายาว" เพียงเท่านี้ก็มีส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยทั่วประเทศได้แล้วค่ะ ส่วนความพิเศษในปีนี้ ยังคงได้รับเกียรติจาก 2 ดาราห่มเมฆเซอร์ "อนันดา เอเวอริงแฮม" และ "หลุยส์ สก๊อต" รับหน้าที่เป็นทูตประจำโครงการเช่นเดิมค่ะ